

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)

สมัยที่ 24 ครั้งที่ 7/2557

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30-18.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมธุรกิจไม้

รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

1. คุณจิรวัดน์	ตั้งกิจงามวงศ์	บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์	นายกสมาคมฯ
2. คุณเอกชัย	ตั้งกิจงามวงศ์	บจก. ลายวิจิตร	อุปนายก
3. คุณทวีสิน	ภาณุพัฒน์พงศ์	บจก. โกลเด้นกรุ๊พมาสเตอร์เทรด	อุปนายก
4. คุณคมวิทย์	บุญธำรงกิจ	บจก. เอส บี พี ทิมเบอร์กรุ๊ป	อุปนายก
5. คุณกิตติพงษ์	วงศ์ภัทรกุล	บจก. ก.ภัทรอิมพอร์ต	อุปนายก
6. คุณประเสริฐ	เอี่ยมดีงามเลิศ	บจก. เอี่ยมวัฒนา	อุปนายก
7. คุณบัณฑิต	คุณานพรัตน์	หจก. เจ้าฮะเฮงค้าไม้	เหรัญญิก
8. คุณการุณ	ไกรระวี	บจก. อ้อมใหญ่ค้าไม้ (2002)	สมาชิกสัมพันธ์
9. คุณชัยชนา	ชูประภาวรรณ	บจก. สีนอุดมพาณิชย์ (1981)	สารนิยกร
10. คุณเอกสิทธิ์	อเนกสิทธิสิน	บจก. ไม้ลายวิจิตร	เลขาธิการ
11. คุณสุพจน์	สนชัยวานิช	บจก. ประกอบอินเตอร์ลัมเบอร์	รองเลขาธิการ
12. คุณประชา	ถาวรจิระอังกูร	บจก. สินทวิอุตสาหกรรมไม้	กรรมการ
13. คุณธนพล	อเนกสิทธิสิน	บจก. ไม้ลายวิจิตร	ผู้ช่วยเลขาธิการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

14. คุณจรรยาศักดิ์	ธีระธรรมานนท์	บจก. บูรณาการกรุ๊ป	สมาชิกสมาคม
--------------------	---------------	--------------------	-------------

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุมเวลา 16.30 น.

รายงานกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/การประชุม	ผู้เข้าร่วมประชุม
21-23 พ.ย. 2557	รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหอกการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเชียงราย	คุณจิรวัดน์

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/การประชุม	ผู้เข้าร่วมประชุม
21 พ.ย. 2557	ร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย'58 @ ส่องธุรกิจรับสร้างบ้านยุค AEC ณ สโมสรทหารบกส่วนกลาง	คุณเอกชัย คุณเอกสิทธิ์
28 พ.ย. 2557	ร่วมงานสัมมนา SCG DEALER เรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วย “คน” ณ CDC HALL	คุณการุณ, คุณเอกชัย, คุณเอกสิทธิ์
3 ธ.ค. 2557	ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนการค้า OPORA Russia วันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	คุณสุพจน์, คุณประชา
4-7 ธ.ค. 2557	รับเชิญเข้าร่วมประชุม Council of Asia Furniture Associations (CAFA) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน	คุณจิรวัดน์
9 ธ.ค. 2557	ร่วมประชุมกับ Mr. Pradeep Devaiah (Chairman/CEO) เรื่อง งาน DELHIWOOD & INDIWOOD 2015 ณ ห้องประชุม อุตสาหกรรมดีเอสวี	คุณจิรวัดน์

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 24 ครั้งที่ 5

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขานุการสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุม สมัยที่ 24 ครั้งที่ 6
24 ครั้งที่ 6
ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 6 เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 สรุปผลการจัดทำเรื่องการปฏิรูป การป่าไม้ การจัดการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกับ สมาคมโรงเลื่อยจักร และกลุ่มผู้ปลูกไม้ภาคเอกชน

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขานุการสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการได้ร่วมกับสมาคมโรงเลื่อยจักร สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จัดทำเรื่องการปฏิรูป การป่าไม้ การจัดการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ไม้ ร่วมกันแล้วได้ขอสรุปตั้งเอกสารแนบรายงานการประชุมนี้

ปัญหาเรื่องป่าไม้กับเรื่องอุตสาหกรรมไม้ เป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวมาตลอด อุตสาหกรรมไม้ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของการบุกรุกทำลายป่า สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หลายปัญหาเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจที่จริงแล้วการใช้ไม้เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะในการได้มาของไม้มีต้นทุนทางพลังงานต่ำกว่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งหลายคนมองข้ามไป ไม้เมื่อแก่ตัวลงการกักเก็บคาร์บอนก็จะลดลงด้วย หากตัดไม้แก่ออกและมีการ

ปลูกทดแทนไม้อ่อนจะมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้ดีกว่า ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามองแต่ผลเสียของการใช้ไม้จนมองข้ามประโยชน์ของการใช้ไม้

ไม้จากป่าธรรมชาติ ไม้สวนป่า และไม้นำเข้า แม้จะเป็นไม้เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านของการได้มา ควรให้หน่วยงานของภาครัฐทำความเข้าใจ และเสนอแนวทางที่แตกต่างและเหมาะสม ในอดีตที่ผ่านมาใช้กฎหมายดูแลป่าธรรมชาติมาดูแลไม้ทุกประเภท ทำให้ป่าลดลงและอุตสาหกรรมไม้ถดถอย หากเรามีการบริหารจัดการที่ดี(Forest Governance)

เราสามารถทำการอนุรักษ์พร้อมกับการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ในเวลาเดียวกันในส่วนของป่าธรรมชาติก็จะเป็นส่วนในการอนุรักษ์ ในพื้นที่ของสวนป่าหรือป่าปลูกก็เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการมองเป็นภาพรวมจะทำให้สามารถแก้ปัญหาที่มีต้นตอมาจาก การคอร์รัปชั่น และ ความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย

หัวข้อ

หัวข้อที่ 1 : ความสำคัญของปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบัน

หัวข้อที่ 2 : วิสัยทัศน์ในอีก 10 ปีข้างหน้า (2567)

หัวข้อที่ 3 : ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป

หัวข้อที่ 4 : จุดคานงัด สำหรับการปฏิรูป

หัวข้อที่ 1 : ความสำคัญของปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบัน

A การป่าไม้ (ป่าสงวน อนุรักษ์)	B การจัดการป่าเศรษฐกิจ (ต้นน้ำ)	C ผลกระทบและการสร้าง มูลค่าเพิ่มจากไม้ (กลางน้ำ และ ปลายน้ำ)
<p>A 1.1 ปัญหาแนวเขตป่าสงวน พื้นที่ต่าง ๆ กับที่ดินของชุมชนและเอกชนที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์</p> <p>A 1.2 ปัญหาการบุกรุกของชาวบ้าน (จากความยากจน เพื่อการเกษตร)</p>	<p>B 1.1 ปัญหาพื้นที่กรรมสิทธิ์ ต่าง ๆ</p> <p>B 1.2 แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ. 2535</p>	<p>C 1.1 อุตสาหกรรมไม้เป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิต ใช้ไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและไม้จากสวนป่าปลูกเป็นหลัก ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์การควบคุมเหมือนไม้จากธรรมชาติในอดีต</p> <p>C 1.2 อุตสาหกรรมไม้เป็นกลุ่มที่ทำไม้อย่างสุจริต อย่างถูกต้องแต่หลายครั้งถูกมองอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อมีการจับกุมการลักลอบตัดไม้ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งที่ทั่วโลกยกย่องให้ไม้เป็นสิ่งที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>

<p>A 1.3 ปัญหาการจัดสรรที่ดินของหน่วยงานรัฐที่จัดสรรการใช้ประโยชน์ของที่ดินทับซ้อนกับเขตป่า</p> <p>A 1.4 ปัญหาการบุกรุกของนายทุน</p>	<p>B 1.3 การขึ้นทะเบียนสวนป่าทำได้จำกัดแค่ ไม้สักและ ไม้ยางนา</p> <p>B 1.4 ไม้เศรษฐกิจ ที่ทำรายได้ให้กับประเทศชาติกลับเป็นไม้ยางและไม้ยูคา เนื่องจากไม่มีการห้ามส่งออก ทำให้มีการปลูกขึ้นเยอะมาก น่าจะใช้วิธีเดียวกันเพื่อเพิ่มป่า</p>	<p>C 1.3 กฎหมาย พ.ร.บ. 2484 สร้างขึ้นมาเพื่อการอนุรักษ์ป่าสงวนและสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลไม้ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนำมาตีความใช้กับไม้เศรษฐกิจ เป็นการสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากการนำเข้าและไม้ป่าปลูก ที่ถูกต้อง จึงควรแยกพิจารณาการดูแลให้ชัดเจน</p>
<p>A 1.5 ปัญหาป่าชุมชนเรื่องเอกสารสิทธิ์และการบุกรุกพื้นที่</p> <p>A 1.6 ปัญหาเรื่อง biodiversity สัตว์ป่า ลุ่มน้ำ การท่องเที่ยว</p> <p>A 1.7 ปัญหาไม้เถื่อนออกจากป่าธรรมชาติ ไม้พะยูน และไม้อื่นๆ</p>		<p>C 1.4 พ.ร.บ. ห้ามส่งออกไม้ ของกระทรวงพาณิชย์ทำให้ไม้ที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งไม้ที่นำเข้ามาในประเทศ ไม่สามารถส่งออกต่อไปได้ สูญเสียโอกาสการเป็น trading ทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบจากการทำ trading</p> <p>C 1.5 AEC ที่จะเกิดใน 2015 ทุกประเทศมีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน แต่ประเทศไทยเสียเปรียบมากในเรื่องไม้ ซึ่งเป็นการนำเข้าและไม้สวนป่าที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ทำให้เสียโอกาสทางการค้าอย่างมาก</p>
		<p>C 1.6 ข้อกำหนดเรื่องไม้จากต่างประเทศ EUTR (FLEGT) หรือ Lacey Act และ Australian timber regulations จะเป็นอุปสรรคกับอุตสาหกรรมไม้ ถ้ารัฐบาลไม่ปรับข้อกำหนดทางกฎหมายให้สอดคล้องอย่างรวดเร็ว</p> <p>C 1.7 มีความซ้ำซ้อนของการออกใบอนุญาตทั้ง กรมโรงงาน และกรมป่าไม้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาก</p>

หัวข้อที่ 2 : วิสัยทัศน์ในอีก 10 ปีข้างหน้า (2567)

A การป่าไม้ (ป่าสงวน อหุรักษ์)	B การจัดการป่าเศรษฐกิจ (ต้นน้ำ)	C ผลกระทบและการสร้าง มูลค่าเพิ่มจากไม้ (กลางน้ำ และ ปลายน้ำ)
แก้ปัญหาความขัดแย้งของแนวป่า สร้างความร่วมมือกับชาวบ้าน สร้าง ป่าให้เกิดความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	มีการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจมากขึ้น และสามารถสร้างเป็นอาชีพที่ดี ให้กับชาวบ้านได้ เกิดความยั่งยืนทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	1. อุตสาหกรรมไม้ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ได้รับการปรับปรุงดูแล ด้านข้อกำหนด ให้สามารถแข่งขัน กับต่างประเทศได้ ตัดปัญหาผู้ทำไม้ เถื่อนให้ออกจากระบบ ตัดช่องทาง การทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างความ ยั่งยืนในอาชีพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎระเบียบของ กฎหมายสากลเช่น (EU FLEGT, Lacey Act)ซึ่งกฎหมายสากลเหล่านี้ จะช่วยกำจัดการทำไม้ที่ผิดกฎหมาย ออกไปจากระบบในที่สุด
		2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของการใช้ไม้ที่ถูกต้อง ซึ่ง ไม้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่สุด

หัวข้อที่ 3 : ข้อเสนอแนะทางการปฏิรูป

A การป่าไม้ (ป่าสงวน อหุรักษ์)	B การจัดการป่าเศรษฐกิจ (ต้นน้ำ)	C ผลกระทบและการสร้าง มูลค่าเพิ่มจากไม้ (กลางน้ำ และ ปลายน้ำ)
A 3.1 ศึกษา พ.ร.บ. ป่าสงวนและ ป่าอหุรักษ์ระเบียบ กฏกระทรวง และ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับ อส(อุทยาน ฯ)ว่ามีข้อกำหนดที่ขัดแย้งและไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยภาครัฐสามารถปรับแก้ปัญหา ด้วยการแก้กฎหมายต่างๆ	B 3.1 สร้างสำนักงานป่าเศรษฐกิจ ขึ้นมาดูแลภาพป่าเศรษฐกิจ โดยแยก ออกจากราชการและป่าอหุรักษ์ อย่างชัดเจนและมีองค์กรดูแลส่งเสริม ตรวจสอบช่วยบริหารจัดการสร้าง มูลค่าเพิ่มจากผลิตผลจากไม้	C 3.1 ไม้ทุกชนิดที่นำเข้าจาก ต่างประเทศที่ถูกกฎหมายทุกชนิด ไม่ควรอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย เดียวกัน กับไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และมีอยู่ในพื้นที่หวงห้ามในประเทศ รวมถึงแยกแยะและทำความเข้าใจ ต่อไม้ที่มาจากป่าธรรมชาติกับไม้ ที่มาจากป่านำเข้าจากต่างประเทศ อย่างถูกต้องและไม่จากอุตสาหกรรม ป่าปลูก

<p>โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกรมป่าไม้และกรมอุทยานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดทางออกร่วมกัน อาจจะเป็นการให้สัมปทาน หรือเสนอเช่าระยะยาว โดยที่ทางรัฐยังถือกรรมสิทธิ์เต็มในทางตรงข้ามให้เพิ่มอีกในเขตป่าสงวนฯและป่าในพื้นที่อุทยานอย่างจริงจังและเป็นระบบ</p>	<p>B 3.2 กำหนดวิธีปฏิบัติ แนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นธรรมชาติตามพ.ร.บ. 2535</p> <p>B 3.3 เพิ่มชนิดของไม้ที่สามารถขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. สวนป่า 2535 ให้หลากหลาย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำสวนป่าของภาคเอกชน</p>	<p>C 3.2 ปรับปรุง พ.ร.บ. ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล เช่น EU FLEGT และ AEC ลดขั้นตอนการทำงาน ซ้ำซากล้าสมัยโดยสร้างระบบตรวจสอบความถูกต้องของไม้ทั้งระบบ timber legality assurance เพื่อขจัดปัญหาไม้เถื่อน</p>
<p>A 3.2 กำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิด เรื่องไม้หวงห้าม (เช่น ไม้พะยุง)</p>	<p>B 3.4 ยกเลิกพ.ร.บ. กระทรวงพาณิชย์เรื่อง ห้ามส่งไม้ออกนอก เพื่อให้สามารถสร้างรายได้โดยตรง</p> <p>B 3.5 ส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มรายได้ และพื้นที่ป่า รวมทั้งการลดหย่อนภาษี และการให้สิทธิ BOI ในการปลูกป่า</p>	<p>C 3.3 พร้อมกำหนดแนวทางเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งขนาดใหญ่และ SMEs ปฏิบัติได้จริง รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อป้องกันการทุจริต และ SMEs สามารถได้ประโยชน์จากการปฏิรูปอย่างแท้จริง</p> <p>C 3.4 เพิ่มชนิดของไม้ที่สามารถขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. สวนป่า 2535 ให้หลากหลาย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำสวนป่าของภาคเอกชน</p>
<p>A 3.3 กำหนดแนวเขตป่าให้ชัดเจนเพื่อบริหารจัดการได้ เข้าใจปัญหาของชุมชน หาทางแก้ไขโดยใช้หลักสันติวิธี แต่อะไรถูกก็ต้องถูก อะไรผิดก็ต้องผิดโดยให้ความสำคัญกับประวัติของการได้มาและถือครองของชาวบ้าน(ในอดีตนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดเปลี่ยนไปมาไม่สอดคล้องกัน)</p>	<p>B 3.6 ที่ดินของรัฐที่ชาวบ้านบุกรุกแล้วควรนำมาจัดระเบียบโดยให้เช่าปลูกไม้ผสมผสานมีไม้ยืนต้นไม้ต่ำกว่า 20ต้น/ไร่เพื่อจะสามารถปลูกพืชอื่นๆให้เป็นรายได้เลี้ยงชีพประจำวัน เดือน ปีจะเกิดความยั่งยืนนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป</p>	<p>C 3.5 ให้อนุญาตการส่งออกไม้ไม้แปรรูป ไม้ท่อน ไม้ล่อม และผลิตภัณฑ์ของไม้ที่ได้มาจากการปลูกป่าและการนำเข้าไม้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการแข่งขันเหมือนประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม AEC และ ประเทศที่ส่งไม้ออกในโลก เพื่อสร้างรายได้โดยตรงให้กับประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ทั้งระบบอย่างยั่งยืน (ปัญหา พ.ร.บ. กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการห้ามส่งออกไม้ รวมถึงปรับปรุงอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าและส่งออกให้เป็นศูนย์)</p>

	<p>B 3.7 สนับสนุน เกษตรกรผู้ปลูกสวนป่า ในลักษณะเดียวกับกองทุนสงเคราะห์สวนยางโดยมีงบให้ ไร่ละ 18,000 บาททั้งนี้ต้องอยู่ในโครงการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน</p> <p>B 3.8 สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ อ.อ.ป.</p>	<p>C 3.6 ส่งเสริมให้มีการทำอุตสาหกรรมจากไม้ที่ต้องถูกกฎหมาย ทั้งไม้นำเข้า และแหล่งไม้ในประเทศที่ต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการลดหย่อนภาษี และการให้สิทธิ BOI ในการทำอุตสาหกรรมไม้ถูกกฎหมาย</p>
	<p>B 3.9 สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนให้ภาคเอกชนไปปรับใช้</p> <p>B 3.10 เพิ่มประเภทของไม้ที่จะอยู่ในพ.ร.บ.สวนป่าให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นวัตถุดิบในการขยายตัวของอุตสาหกรรม</p>	

หัวข้อที่ 4 : จุดคานงัด สำหรับการปฏิรูป

A การป่าไม้ (ป่าสงวน อหุรักษ์)	B การจัดการป่าเศรษฐกิจ (ต้นน้ำ)	C ผลกระทบและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ (กลางน้ำ และปลายน้ำ)
<p>หลักการต้องตัดดีสิทธิ์ ถ้าคนจนบุกรุกป่า ต้องจับเพื่อไม่ให้เกิด 2 มาตรฐาน เพื่อได้เขตที่ชัดเจนแล้ว เพื่อเสนอให้จัดการอย่างเหมาะสมต่อไป</p>	<p>เรื่องการส่งเสริม ไร่ละ 18,000 บาท น่าจะเป็นจุดเปลี่ยน เพราะในอดีตมีการปลูกแต่ไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัสเนื่องจากมีระบบส่งเสริมที่ต่อเนื่องรวมทั้งการช่วยเหลือเรื่องสายพันธ์</p>	<p>การปรับเปลี่ยนด้านกฎหมายจะเป็นตัวคานงัดของกลุ่มไม้ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เมื่อแก้ไขแล้วจะเกิดการสร้าง demand ตามธรรมชาติ และกลไกตลาดสามารถเดินได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน</p>

บทสรุป : แนวคิดอย่างบูรณาการ ปฏิรูปการป่าไม้เพื่อเชื่อมโยงกับ ภาคเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นในการสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับไม้อย่างเป็นรูปธรรม การปรับปรุงด้านกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์จะทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างผลประโยชน์เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งระบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และสามารถแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ ปกป้องและพิทักษ์ป่าของประเทศไทย และป้องกันการบุกรุกป่าในอนาคตอย่างถาวร และเป็นการสร้าง เพิ่มพื้นที่ป่า จากภาคธุรกิจทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก

ที่ประชุม **รับทราบ**

3.2 ร่วมกับสมาคมโรงเลื่อยจักรยื่นข้อเสนอเรื่องการปฏิรูป ผ่านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าตามที่ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณนิสระ ว่องกุศลกิจ) ได้นำคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ รวมถึงคณะอำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าเข้าเยี่ยมเยือนสมาคมธุรกิจไม้และสมาคมโรงเลื่อยจักร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า กับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเป็นเวทีสำคัญให้สมาคมการค้า ได้มีโอกาสรับทราบ แนวนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ของสภาหอการค้าฯ พร้อมทั้ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสมาคม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกันนั้น

คุณเอกสิทธิ์ ได้กล่าวเสริมอีกว่า หลังจากประชุมร่วมเสร็จสิ้นทางสมาคมฯ ได้ส่งสรุปผลการจัดทำเรื่องการปฏิรูป การป่าไม้ การจัดการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกับ สมาคมโรงเลื่อยจักร และสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ให้กับทางคณะทำงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุญาโตตุลาการและกฎหมาย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาเพิ่มเติม และสรุปว่าจากการทบทวนเอกสารดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏเนื้อความกฎที่เป็นข้อเสนอบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ต้องการ ไปทดแทนเนื้อความกฎหมายเดิมอย่างเป็นรูปธรรม เห็นจะมีแต่เพียงกรอบแนวคิด ซึ่งเป็นเรื่อง นโยบายและยุทธวิธีดำเนินการ โดยไม่มีรายละเอียดของกฎหมายที่ต้องการแก้ไข ดังนั้น หากท่านประสงค์ให้ ฝ่ายอนุญาโตตุลาการและกฎหมายให้ความเห็นทางกฎหมาย ขอให้ระบุมาเป็นตารางซึ่งประกอบด้วย ชื่อพระราชบัญญัติ / เนื้อหาในแต่ละมาตรา/เนื้อหาแห่งบทบัญญัติที่ต้องการแก้ไขทดแทนมาตราเดิม/เหตุผลประกอบ โดยขณะนี้ทางคณะทำงานได้นัดประชุมหารือในเรื่องนี้กันแล้ว ได้มอบหมายให้สมาคมโรงเลื่อยจักรซึ่งเคยทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วนั้น นำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวบรวมและนำมาให้คณะทำงานสองฝ่ายพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นทางสมาคมโรงเลื่อยจักรได้รวบรวมข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วอย่างไรหากเสร็จสมบูรณ์จะนำมาเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 การจัดทำโครงการภายใต้ เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการที่ได้รับหนังสือให้ส่งโครงการหรือกิจกรรมเพื่อของบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นว่าสมควรที่จะส่งโครงการเข้าไปเพื่อของบประมาณเพื่อกิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ โดยจัดสัมมนาในปี 2559 ภายใต้หัวข้อ

Wood Trade Conference (ชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยการสัมมนานี้ให้เห็นว่าไม้เป็นวัสดุสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ การให้ประเทศไทยเป็นเวทีจัดสัมมนาและเสวนาเรื่องไม้ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืน สร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการ และ

ภาพลักษณ์ในฐานะผู้ส่งสินค้าไม้ ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก EU Flegt, Lacey Act, Australian Timber Regulations สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลก

รายละเอียดการจัดการสัมมนา

Timber Trade จากต่างประเทศเป็นวิทยากร 4 ราย

Moderator ชาวไทย

ผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการในไทย 200 คน

ระยะเวลาในการจัด 2 วัน

ตลาดที่เน้น เป็น AEC

มติที่ประชุม เห็นชอบ และหากมีข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมให้แจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป

3.4 สรุปผลการร่วมประชุมกับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าไม้แคนาดา (British Columbia) ณ สมาคมธุรกิจไม้

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขานุการสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการที่ ผู้แทนของ สำนักงานส่งเสริมการค้าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศ แคนาดา มลรัฐ British Columbia และ ผู้แทนสถานทูตแคนาดา ในประเทศไทย โดยทางแคนาดามีความประสงค์ที่จะขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ไม้ในประเทศไทย ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและให้ข้อมูล นอกเหนือจากนี้ทาง แคนาดายังมีการนัดหารือเพิ่มเติมกับสมาชิกสมาคมฯ เป็นรายกิจการอีกด้วย โดยทางแคนาดาแจ้งว่าหากการ รวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นลง จะพิจารณาถึงความร่วมมือที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ กับสมาคมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รับรองรายงานการเงิน รายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ

คุณบัณฑิต คุณานพรัตน์ เภรัญญิกสมาคมได้แจ้งรายรับ – รายจ่ายของสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 อย่างเป็นเอกฉันท์

4.2 รับรองสมาชิกใหม่ 2 ราย

คุณการุณ ไกรระวี สมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมฯ ได้ขอที่ประชุมพิจารณาสมาชิกใหม่ 2 ราย ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 บริษัท บูรณาการรู๊ป จำกัด โดย คุณจรรยาศักดิ์ ชีวะธรรมานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ 24/3 บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นผู้ประกอบการนำเข้าไม้แปรรูปไม้ โรงเลื่อย โรงอบ ผลิตพาเลตลังไม้

ลำดับที่ 2 บริษัท เอพีพี ทิมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณปิยาภรณ์ กীরติวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ 42/3 ถ.พัฒนาชนบท 3 อ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เป็นผู้ประกอบการนำเข้าไม้ HardWood จากอเมริกา/ยุโรป แอฟริกา และไม้ SoftWood จากนิวซีแลนด์/ฟินแลนด์/บราซิล

มติที่ประชุม รับรองสมาชิกใหม่ 2 ราย

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 สรุปผลการเงินและการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานปี 2557

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ชูกิจไม้ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากเมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมาจากสมาคมฯ ได้วางแผนรายรับ-รายจ่าย และกำหนดแผนทำกิจกรรมไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเมินการรายรับ

- ค่าบำรุงสมาชิก 300,000.00 บาท
- ค่าบริจาค 550,000.00 บาท
- ดอกเบี้ยรับ 5,000.00 บาท

ประเมินการรายจ่าย 800,000.00 บาท

รายรับจะสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 55,000.00 บาท

และสำหรับแผนกิจกรรมในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณนั้น งบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากสมาคมฯ และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยในปี 2557 สมาคมมีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไว้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อกิจกรรม	จำนวนครั้ง	กำหนดจัด
1	พัฒนาสมาชิกด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ภายในปี 2557
2	พัฒนาสมาชิก ด้านเทคโนโลยีงานไม้	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ภายในปี 2557
3	พัฒนาสมาชิกโดยการนำสมาชิกศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ภายในปี 2557
4	ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ภายในปี 2557
5	วางแผนกิจกรรมเพื่อแก้ไขกฎหมายป่าไม้ของไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ภายในปี 2557
6	ร่วมทำงานวางแผนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ ของยุโรป (FLEGT) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย 3 ครั้ง	เร่งดำเนินการภายในปี 2557

และจากแผนปฏิบัติงานดังกล่าวสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) ได้ตามเป้าหมาย ส่วนรายละเอียดเรื่องรายรับรายจ่าย คงต้องรอผลงบดุลต่อไป

โดยสรุปภาพรวมคือ สมาคมฯ สามารถทำกิจกรรมได้ดีกว่าแผนงานที่กำหนดไว้เบื้องต้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังทำแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อกิจกรรมของสมาคมจำนวน 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จัดงานสัมมนาการปฏิรูปอุตสาหกรรม SMEs ยุควิกฤต ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. วันที่ 29 เมษายน 2557 สมาคมฯ จัดอบรมให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ ปัญหาของไม้ที่พ่อค้าควรรู้, เทคโนโลยีไม้ที่น่าจับตามอง และเสวนายุทธศาสตร์วัตถุดิบไม้ ณ สมาคมธุรกิจไม้
3. วันที่ 15 กันยายน 2557 จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ โอกาสไม้ในอุตสาหกรรมด้าน Wood Pellet และ Wood Briquette ณ สมาคมธุรกิจไม้
5. วันที่ 2 ธันวาคม 2557 จัดกิจกรรมนำสมาชิกศึกษาดูงาน บริษัท บูรณาการรูป และ บริษัท ลี โอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด จ.ชลบุรี

โดยผลของการประเมินสมาชิกที่ความพอใจมากในกิจกรรมของสมาคมฯ และรวมถึงสมาคมฯ ได้ทำประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของสมาคมกับสมาชิกโดยได้รับแบบตอบรับกลับมาจำนวน 26 กิจการโดยรวมสมาชิกมีความพึงพอใจในบริการของสมาคมฯ

มติที่ประชุม รับทราบและดูผลจากการปฏิบัติงานแล้วสมาชิกค่อนข้างมีความพอใจต่อกิจกรรมของสมาคมฯ สำหรับในปี 2558 ปรกวนให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งกิจกรรมของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพเหมือนปี 2557 ต่อไป

5.2 สรุปผลการเข้าร่วมประชุม คณะผู้แทนการค้า OPORA Russia ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คุณสุพจน์ สนชัยวานิช รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการได้รับมอบหมายให้ไปร่วมประชุมและพบปะ กับคณะผู้แทนการค้า OPORA Russia ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์นั้น หลักๆ เป็นการพบปะทำความรู้จัก โดยทางรัสเซียเป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้า จะเป็นสินค้าประเภท Material Construction และหลังจากพูดคุยหากมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจทาง OPORA Russia จะประสานงานติดต่อกับสมาคมโดยตรงต่อไป

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมว่าการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาคมฯ ได้มีเวทีที่จะโปรโมทสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จัก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3 สรุปผลการประชุม กับ Mr. Pradeep Devaiah (Chairman/CEO) หน่วยงาน DELHIWOOD & INDIWOOD 2015

คุณจิรวรรณ ตั้งกิจงามงาม นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการพูดคุยกับ Mr. Pradeep Devaiah (Chairman/Ceo) แล้วนั้น จุดประสงค์หลักๆ ที่มาพูดคุยคือต้องการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ DELHIWOOD & INDIWOOD 2015 โดยเบื้องต้นคุณจิรวรรณได้สอบถามว่าหากนำสมาชิกไปเยี่ยมชมงานทางงานสามารถสนับสนุนอะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ ยินดีจะประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวบนเว็บไซต์สมาคมฯ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งทุกท่านทราบต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมและแขกผู้มีเกียรติ ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

ประธานที่ประชุม



(นายจิรวรรณ ตั้งกิจงามวงศ์)

นายกสมาคม

ตรวจบันทึกการประชุม



(นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน)

เลขาธิการสมาคม